



ที่ พศ ๐๐๐๒/ ๓๓๕๓

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ตำบลดอนสาขลา อำเภอบางพลี
จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง แจ้งประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)

นมัสการ ประธานเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขต

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่
ในประเทศไทยมีความรุนแรงเพิ่มขึ้นส่งผลให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง กระทรวงศึกษาธิการ มีความห่วงใย
ในความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนผู้ปกครองและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับวิกฤตการณ์ดังกล่าว จึงเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิม
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นั้น

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พิจารณาเห็นว่า เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นอันตรายอย่างมากต่อชีวิตประชาชน กิจกรรมที่มีการรวมตัว
ของคนเป็นกลุ่ม หรือการรวมตัวกันของคนหมู่มาก มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้ เพื่อเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อกลุ่มนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครูผู้สอน และบุคลากร
ทางการศึกษา จึงได้ประกาศแนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอส่งประกาศให้สำนักเขตการศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทราบและแจ้งโรงเรียนในสังกัดเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวเดียวกัน รายละเอียด
ตามสำเนาประกาศที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ในการนี้ หากโรงเรียนใดได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว
ขอได้โปรดแจ้งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทราบเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือตามความเหมาะสม
และจำเป็น ต่อไป

จึงนมัสการมาเพื่อโปรดแจ้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ภายในสังกัดทราบ
และขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

ขอนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูง

(นายสิทธิา มุลหงษ์)

ผู้ตรวจราชการ ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

กองพุทธศาสนศึกษา

โทร ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๕๐ โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๗๙๔๘



ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการแพร่ระบาดระลอกใหม่ มีผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก มีการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ และเนื่องจากประกาศมหาเถรสมาคม ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๗ กำหนดให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิด ปิดภาคเรียน ให้อนุโลมตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด

เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมในการป้องกันการระบาด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงกำหนดแนวทางการดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ครูและบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้

๑. เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา ๒๕๖๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากเดิมวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔

๒. โรงเรียนควรมอบหมายให้สามเณรนักเรียนทำกิจกรรมตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน โดยมีการคัดกรอง สวมหน้ากากอนามัย วัดไข้ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ตามจุดต่าง ๆ และเว้นระยะห่าง การสัมผัส

๓. ขอให้โรงเรียนดำเนินการตามข้อกำหนดของศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของรัฐบาล และตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกำหนด

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายณรงค์ ทรงอารมณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ